

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายเสรี พิมพ์มาศ	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒. นายสุเมฆ สายสูง	รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๓. นางเสนห์นุช วิเศษสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายสมเพ็ชร สิทธิชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายเผชญิ จินสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. พระครูสิรินันทวิทย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางสาวพิมพ์พรรณ สกิดรัมย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายธีรพล วรรณวิภูษิต	กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. นายสำเร็จ แก้วเทพ	กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๘. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
๘. นางอมรา ชัยพินิจ	กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
๑๐. นายประยงค์ แก้วประทุม	กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านโดยตำแหน่ง
๑๑. นายวัชชีระ ห้วนท็อก	เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๒. นางสาวรณัญญา ทิพย์ล้อย	ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๓. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ	ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
---------------------------	------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวุฒิไกร ดวงพิกุล	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒. นางสาวทิพวรรณ สุขมี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวเปิดประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยชุมชนน่าน

วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (ตามเนื้อความในเอกสาร)

วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง การประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจทิศทางการปฏิรูปภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีการจัดประชุมในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายวัชชีระ หวันท็อก รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน และนางสาววีณา ผาแสง งานยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนน่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๒.๑ สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
จากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ (ตามเนื้อความในเอกสาร) ดังนี้

เรื่อง การคืนเงินโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการ
โดยงานการเงิน วิทยาลัยชุมชนน่านแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ เนื่องจาก
ใบเสร็จรับเงินออกให้ในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านจึงได้แต่งตั้ง
บุคลากรหาข้อเท็จจริง (ตามเนื้อความในเอกสาร)

พระครูสิรินันท์วิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนน่านทางแก้ไขโดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อหาทางออกให้กับชุมชนอย่างเร่งด่วน

นายวุฒิไกร ดวงพิบูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ชี้แจงเรื่อง ติดตามการคืนเงินโครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายประยงค์ แก้วประทุม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และมีการแต่งตั้งบุคลากรหาข้อเท็จจริง

นางสาวทิพวรรณ สุขมี หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชี้แจง เรื่อง กระบวนการดำเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาการคืนเงินโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน ตามระเบียบที่ถูกต้อง

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านโดยตำแหน่ง ชี้แจงว่าการดำเนินการ
คืนเงินว่าไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้
ปฏิบัติการ) แจ้งว่าการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เป็นสัญญาระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับชาวบ้าน
วิทยาลัยชุมชนน่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ในขั้นตอนของการนำเงินจากชาวบ้านเข้าสู่ระบบของวิทยาลัย
ชุมชนน่าน งานการเงินได้รับคำสั่งจากผู้บริหารในขณะนั้น ให้ออกใบเสร็จในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปัญหาคือ
เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ผู้ปฏิบัติการ) ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวิทยาลัยชุมชนน่าน และใบเสร็จฉบับจริงได้
มีการจัดส่งถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือไม่

นายวุฒิไกร ดวงพิบูลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน หากวิทยาลัยชุมชนน่านยังไม่สามารถ
คืนเงินให้กับชาวบ้านได้ ชาวบ้านสามารถฟ้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรม

พระครูสิรินันท์วิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมวิทยาลัยชุมชนน่านสามารถมีทางออกอื่น
หรือไม่ เนื่องจากมีการฟ้องร้องเรื่องถึงศูนย์ดำรงธรรม อาจส่งผลกระทบต่อวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน หากชาวบ้านฟ้องศูนย์ดำรงธรรมก็มีสิทธิทำ
ได้ ซึ่งจะทำให้เรื่องปรากฏชัดเจน หน่วยงานที่มีอำนาจสั่งจ่ายมีหลักฐานต้นเรื่องดำเนินการได้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๒ รายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่องการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

นางสาวทิพวรรณ สุขมี หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชี้แจง เรื่อง รายงานฐานะเงินรายได้ของสถาบัน “เงินฝากไม่มีรายตัว” คือ เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์น่านศึกษา และหออัตลักษณ์นครน่าน

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน งบประมาณจำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประชาสัมพันธ์ความรู้พื้นถิ่น การท่องเที่ยวระดับจังหวัด สร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่นน่านอย่างยั่งยืน (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๔ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับดีเด่น

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ผลการนำเสนองานวิจัยดังกล่าว นางปัทมา มหัตถรังกุล ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาด้านสนับสนุนบริการ/บริหารจัดการ/Back Office ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางปัทมา มหัตถรังกุล นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๕ ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับการประสานจัดเตรียมงานทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกำหนดทอด ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๖ การจัดคอนเสิร์ตระดมทุน ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานการจัดคอนเสิร์ตระดมทุน ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้หารือประเด็นการจัดคอนเสิร์ตระดมทุน เพื่อหาทุนทรัพย์ในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่านจะมีขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวงแอ๊ด คาราบาว สถานที่จัดคอนเสิร์ตในเบื้องต้นกำหนดจัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน ทั้งนี้หากกำหนดวันเวลาสถานที่ชัดเจนแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรบริการวิชาการจำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง) รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนขอนแก่น เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรบริการวิชาการจำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง) รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ โดยผู้รับผิดชอบสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนขอนแก่น ได้จัดทำแผนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรบริการวิชาการ จำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง)เสนอขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรบริการวิชาการ จำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง) จำนวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้

นายสำเริง แก้วเทพ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนขอนแก่นมีการจัดการอย่างไร และเสนอให้วิทยาลัยชุมชนขอนแก่นมีการติดตามกลุ่มเป้าหมาย หลังจากเรียนจบหลักสูตร ได้มีนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนขอนแก่น ชี้แจงเรื่องการติดตามประเมินผลของวิทยาลัยชุมชนได้มีการกำหนดแบบฟอร์มการติดตามหลักสูตรระยะสั้นทุกหลักสูตรบันทึกข้อมูลการติดตามเข้าระบบจะมีการดำเนินงานช่วงกันยายน - ตุลาคม และได้มีการลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูลของผู้ที่ได้จบหลักสูตร

ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลหลังจากผู้เรียนจบหลักสูตร จัดทำสถิติของผู้เรียนที่นำไปต่อยอด เพื่อป้องกันการจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่สังคมจะช่วยลดความสูญเสียในการลงทุนทางการศึกษา

นายเผชญิ จินสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะให้มีการรายงานการติดตามประเมินผล และเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

**วาระที่ ๔.๒ เรื่อง แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรบริการวิชาการจำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง)
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒**

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง แผนการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรบริการ
วิชาการจำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายวิชา ดังนี้

๑. รายวิชาการทำยาหม่องสมุนไพร จำนวน ๖ ชั่วโมง จัดการเรียนรู้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ คน และวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ คน สถานที่จัดการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจุน ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน และ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนผู้เรียน ๕๐ คน สถานที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

๒. รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง การจัดการเรียนรู้ระหว่าง
วันที่ ๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

นางเสนาห์นุช วิเศษสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดทำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนควรมี
การคิดที่ก้าวไกล และสร้างความแปลกใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เสนอให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสำรวจ
ความต้องการของชุมชน และแก้ไขอย่างตรงจุด

นายสมเพ็ชร ลิทธิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม การจัดทำหลักสูตรควรให้เหมาะสม
กับพื้นที่ ความต้องการ สามารถใช้ได้จริงตามบริบท และศักยภาพของชุมชน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

**วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต (หลักสูตรบริการวิชาการจำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง) รายวิชาการเพาะเห็ดโคนน้อย**

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรบริการวิชาการจำนวนต่ำกว่า
๔๕ ชั่วโมง) รายวิชาการเพาะเห็ดโคนน้อย ซึ่งสำนักวิชาการได้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการวิชาการได้
มอบหมายให้นางกอบกมล ทบบัณฑิต อนุกรรมการวิชาการ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) เป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชน (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

**วาระที่ ๔.๔ เรื่อง แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒**

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง แผนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น)
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรบริการวิชาการ จำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง ๗ รายวิชา และหลักสูตร
อาชีพ (๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป) ๓ รายวิชา ดังนี้

๑. รายวิชาการทำยาหม่องสมุนไพร จำนวน ๖ ชั่วโมง ๓ ห้องเรียน คือ (๑) ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจุน ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน จัดการเรียนรู้วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มี นายเชษฐ กั้นใจมา เป็นอาจารย์ผู้สอน (๒) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านน้ำบัว
ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน จัดการเรียนรู้วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีนายจรูญ ทารคำ เป็นอาจารย์ผู้สอน

(๓) ห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นาทะนุง อ.นาทมื่น จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีนางสาวพรปวีณ์ คำหลวง เป็นอาจารย์ผู้สอน

๒. รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ๑ ห้องเรียน คือ ห้องเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นาทะนุง อ.นาทมื่น จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายณรงค์ ถาดินตะวงค์ เป็นอาจารย์ผู้สอน

๓. รายวิชาการเพาะเห็ดโคนน้อย จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ๒ ห้องเรียน (๑) ห้องเรียนหอประชุม อเนกประสงค์บ้านนาแหน ต.บัวใหญ่ อ.น่าน้อย จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีนางสาวประภัสสร วิชัยพันธ์ และนายธีระพงศ์ ปัญญาารเมธ เป็นอาจารย์ผู้สอน (๒) ห้องเรียนหอประชุม อเนกประสงค์บ้านसान ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีนางสาวประภัสสร วิชัยพันธ์ และนายธีระพงศ์ ปัญญาารเมธ เป็นอาจารย์ผู้สอน

๔. รายวิชาการทำสเปรย์สมุนไพรไต้ยุง จำนวน ๖ ชั่วโมง ๑ ห้องเรียน คือ ห้องเรียนศาลา ประจำหมู่บ้านนาหนูน ๑ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีนางผ่องใส ไชยวิชู เป็นอาจารย์ผู้สอน

๕. รายวิชาการตลาดออนไลน์ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ๑ ห้องเรียน คือ ห้องเรียนวัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๒๐ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีนายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี เป็นอาจารย์ผู้สอน

๖. รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ๑ ห้องเรียน คือ ห้องเรียนวิทยาลัย ชุมชนน่าน ต.ตุไต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีนางสาวสุภาพร ดนัยคุริยะ เป็นอาจารย์ผู้สอน

๗. รายวิชาการวาดภาพสีน้ำเบื้องต้น จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ๑ ห้องเรียน คือ ห้องเรียนหออัต ลักษณ์นครน่าน ต.ตุไต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๗ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีนายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรอาชีพ (๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป) ๓ รายวิชา

๑. รายวิชาการใช้เศษวัสดุผลิตงานหัตถกรรมพื้นเมืองน่าน จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ห้องเรียนกลุ่ม เย็บผ้า ต.นาทะนุง อ.นาทมื่น จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๑๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีนางสุนีย์ ตะนะทิพย์ เป็นอาจารย์ผู้สอน

๒. รายวิชาการประดิษฐ์ผลงานด้วยใบตอง น่าน จำนวน ๗๕ ชั่วโมง ห้องเรียนวัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีพระครูสมุห์ปฏิพัทธ์ สุทมโม เป็นอาจารย์ผู้สอน

๓. รายวิชาอาหารพื้นเมืองน่าน จำนวน ๗๕ ชั่วโมง ห้องเรียนศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จ.น่าน จัดการเรียนรู้อันที่ ๔ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีนางจิตตรา ชันทะสีมา เป็นอาจารย์ผู้สอน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๒.๑ ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มีการประชุมร่วมกันของสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน สภาส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน และสภาคณะกรรมการอนุวิชาการวิทยาลัยชุมชน เพื่อหารือร่วมกันในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่าน

วาระที่ ๒.๒ กำหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ กำหนดประชุมวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน (กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

มติที่ประชุม รับทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญา ทิพย์ล้อย)

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชชิตะ หวันท็อก)

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเสวี พิมพ์มาศ)

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

นางสาวธัญญา ทิพย์ล้อย

ผู้จัดรายงานการประชุม

นายวัชชิตะ หวันท็อก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม